
 
รายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2561 

ของ 
บริษทั เอ.เจ.พลาสท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

ประชุม ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด ์หอ้งวมิานทิพย ์ชั้น 5 เลขท่ี  372 ถนนพระราม 3  แขวงบาง
โคล่ เขตบางคอแหลม  กรุงเทพฯ 10120  เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2561  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและประชุม
แทนกนัจ านวน 74  คน นบัจ านวนหุน้ได ้ 266,562,731 หุน้ ของจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 399,439,227 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 
66.7342  ครบองคป์ระชุม  นายณรงค ์สุทธิสมัพทัน์ ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม นายทศพล จินนัทเ์ดช ท า
หนา้ท่ีเลขานุการจดรายงานการประชุม เร่ิมประชุมเวลา 9.00 น. 

ประธานกล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 โดยกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ของบริษทั ท่ีเขา้
ร่วมประชุมเพ่ือร่วมช้ีแจงรายละเอียด และตอบขอ้ซกัถามต่อท่ีประชุม ก่อนการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม  
ประธานไดแ้จง้ท่ีประชุมส าหรับการตั้งกรรมการในการนบัคะแนน โดยเสนอผูส้อบบญัชีและอาสาสมคัรจากผูถื้อหุน้
เป็นกรรมการนบัคะแนนเพื่อใหก้ารนบัคะแนนเป็นไปอยา่งโปร่งใสและถูกตอ้ง ซ่ึงสรุปใหผู้ส้อบบญัชี นายอภิรักษ ์   
อติอนุวรรตน์ เป็นกรรมการในการตรวจนบัคะแนนและเพื่อความสะดวกในการใชสิ้ทธิออกเสียงลงมติในแต่ละวาระ
การประชุม  ประธานไดถ้ามท่านผูถื้อหุน้วา่  จะมีผูใ้ดคดัคา้นหรือมีขอ้สงสยัหรือไม่  หากไม่มีเสียงคดัคา้นหรือมีการ
ซกัถามในวาระนั้นก็ใหถื้อวา่มีมติใหรั้บรอง รับทราบหรืออนุมติัในวาระนั้น ๆ โดยเอกฉนัท ์ โดยไม่จ าเป็นตอ้งยกมือรับ  
ท่ีประชุมเห็นดว้ยกบัขอ้เสนอดงักล่าว 
                    หากมีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ก็จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูน้ั้ น และให้นับคะแนน
เฉพาะผูน้ั้น ส่วนผูท่ี้ไม่ไดย้กมือ ถือว่าเห็นดว้ย และสรุปผลของมติการลงคะแนนของวาระนั้นๆและส าหรับวาระการ
ประชุมท่ี 5 เร่ืองการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ จะแจกบตัรลงคะแนนให้ผูถื้อหุ้นทุกท่าน
เพ่ือเลือกกรรมการทั้งคณะหรือเลือกเป็นรายบุคคล ท่ีประชุมเห็นดว้ยกบัขอ้เสนอดงักล่าว จากนั้นมอบหมายใหน้ายทศพล 
จินนัท์เดช เลขานุการบริษทั  แนะน ากรรมการ อนุกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ  ผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วม
ประชุมและเลขานุการ ท าหนา้ท่ีจดบนัทึกการประชุม ดงัน้ี 

คณะกรรมการบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชุม 
1. นายณรงค ์     สุทธิสมัพทัน์                           ประธานกรรมการ 
2. นายกิตติภตั   สุทธิสมัพทัน์                           รองประธานกรรมการ 
3. นางนภาพร   สุทธิพงษช์ยั                             รองประธานกรรมการ 
4. นายนินนาท  โอฬารวรวฒิุ                            กรรมการอิสระ 
5. นางชวดิา       ศรีแสงนาม                              กรรมการอิสระ 
6. นายสุรศกัด์ิ    โกสิยะจินดา                           กรรมการอิสระ 
7. นายสุพจน์     โทนุรัตน์                                 กรรมการอิสระ 

 
 



                       คณะกรรมการตรวจสอบท่ีเขา้ร่วมประชุม 
                       1.    นายนินนาท  โอฬารวรวฒิุ                             ประธานกรรมการตรวจสอบ 

                               2.   นางชวดิา        ศรีแสงนาม                              กรรมการตรวจสอบ 
                               3.   นายสุรศกัด์ิ     โกสิยะจินดา                            กรรมการตวจสอบ 

                       คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเขา้ร่วมประชุม 
                       1.    นายสุรศกัด์ิ     โกสิยะจินดา                          ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

                               2.   นางชวดิา        ศรีแสงนาม                             กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
                               3.   นายสุพจน์      โทนุรัตน์                                 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

                       คณะกรรมการบริหารความเส่ียงท่ีเขา้ร่วมประชุม 
                       1.    นายกิตติภตั     สุทธิสมัพทัน์                         ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

                               2.   นางนภาพร      สุทธิพงษช์ยั                           กรรมการบริหารความเส่ียง 
                               3.   นายนินนาท    โอฬารวรวฒิุ                           กรรมการบริหารความเส่ียง 

ผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม 
1.     นายกิตติภตั    สุทธิสมัพทัน์                          กรรมการผูจ้ดัการ 
2.     นายทศพล     จินนัทเ์ดช                                รองกรรมการผูจ้ดัการและเลขานุการบริษทั 
3.     ดร.วรวศิว ์      วรีคเชนทร์                             รองกรรมการผูจ้ดัการ 
4.     นายบุญญฤทธ์ิ   ลิขิตเจริญวฒันะ                  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
5.     นางชญาณิศฐ ์  ใจสงเคราะห์                        สมุห์บญัชี 
โดยมีผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ จาก บริษทั ส านักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั เขา้ร่วม

ประชุม 1 ท่าน คือ 
1. นายอภิรักษ ์ อติอนุวรรตน์                            ผูส้อบบญัชี 

                    จากนั้นเร่ิมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี    
วาระที ่ 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2560 ลงวนัที ่26 เมษายน 2560  
                     ประธานแถลงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 
1/2560 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 แลว้มีความเห็นวา่ เลขานุการบริษทัไดจ้ดัท ารายงานดงักล่าว ถูกตอ้งตรงตามมติของท่ี
ประชุมและไดส่้งใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกรายพร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมแลว้                          
                      ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม 
                      ประธานไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว   
                      มีผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงรับรอง   จ านวน 266,573,431  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
                                                    ไม่เห็นดว้ย     จ านวน                   0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
                                                    งดออกเสียง    จ านวน                   0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
                                                    บตัรเสีย          จ านวน                   0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000  
                        มติท่ีประชุม ไดมี้มติรับรองดว้ยเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมรับรอง
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 ลงวนัท่ี 26 เมษายน 2560 
 



วาระที ่  2   พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปีของบริษัทในรอบปี 2560 
                      ประธานไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯไดจ้ดัท ารายงานประจ าปีของบริษทัฯ ในรอบปี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นวา่ผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปีของบริษทัถูกตอ้งตาม
ความเป็นจริง จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปีของบริษทัฯในรอบปี 2560 
ส าหรับรายละเอียดเก่ียวกบัผลการด าเนินงาน ประธานไดใ้ห ้ นายกิตติภตั สุทธิสมัพทัน์ ต  าแหน่งรองประธานกรรมการ
และกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2560 
                     นายกิตติภตั สุทธิสัมพทัน ์ ไดร้ายงานสรุปผลการด าเนินงานในปี 2560 และช้ีแจงรายละเอียดต่างๆเก่ียวกบั
ผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมาวา่มียอดรายไดจ้ากการขายเพ่ิมข้ึน 11.36 % (จาก 6,910.87 ลา้นบาทในปี 2559 เป็น 
7,695.85 ลา้นบาท ในปี 2560) มีรายไดร้วม เพ่ิมข้ึน 12.04 % (จาก 7,032.50 ลา้นบาทในปี 2559 เป็น 7,879.44 ลา้นบาท
ในปี 2560) และมีก าไรขั้นตน้ เพ่ิมข้ึน 44.57% (จาก 593.90 ลา้นบาทในปี 2559 เป็น 858.63 ลา้นบาทในปี 2560) จึงส่งผล
ใหผ้ลการด าเนินงานในปี 2560 เพ่ิมข้ึน 265.72% (จากก าไร 121.25 ลา้นบาทในปี 2559 เป็นก าไร 443.44 ลา้นบาทในปี 
2560) และนายกิตติภตัไดช้ี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ดงัน้ี จนเป็นท่ีพอใจ 
                    คุณสุทศัน์ ขนัเจริญสุข ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามวา่ผลการด าเนินงานท่ีดีข้ึนมากในปีท่ีผา่นมา มาจากสาเหตุใด 
นายกิตติภตั สุทธิสมัพทัน์ รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการไดช้ี้แจงวา่ผลการด าเนินงานในปี 2560 ท่ีเพ่ิม
สูงข้ึนมากนั้นมาจากแผน่ฟิลม์ BOPA เป็นท่ีตอ้งการในตลาดมากข้ึนจึงส่งผลใหบ้ริษทัฯ มียอดขายท่ีสูงข้ึนประกอบกบั
ราคาขายท่ีมีการปรับตวัข้ึนดว้ย อีกทั้งยงัมีส่วนแบ่งการตลาดท่ีเพ่ิมข้ึน 
                    คุณสมบูรณ์ อุดมดิเรกฤกษ ์ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามวา่ ผลิตภณัฑข์องบริษทัใชส้ าหรับท าอะไร แตกต่างกบั ฟิลม์
ท่ีหุม้ขวดอยา่งไร และคู่แข่งของบริษทัฯมีใครบา้ง ซ่ึงนายกิตติภตั สุทธิสมัพทัน์ ไดช้ี้แจงใหท้ราบวา่ผลิตภณัฑข์องบริษทั
เป็นผลิตภณัฑท่ี์ใชส้ าหรับผลิตสินคา้อุปโภคบริโภค ซ่ึงหาดูไดจ้ากร้านคา้สะดวกซ้ือ ส่วนฟิลม์ท่ีหุม้ขวดเป็นฟิลม์อีก
ประเภทหน่ึงซ่ึงทางบริษทัฯไม่ไดผ้ลิต  ส่วนคู่แข่งของบริษทัฯ ท่ีผลิตแผน่ฟิลม์ BOPP มีอยู ่1 ราย และแผน่ฟิลม์ BOPET 
มีอยู ่2 ราย ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์หมือนกนั      
                   ไดช้ี้แจงจนเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้และไม่มีผูซ้กัถามเพ่ิมเติม ท่ีประชุมมีมติรับทราบผลการด าเนินงานและ
รายงานประจ าปีของบริษทัในรอบปี 2560 
วาระที ่ 3   พจิารณาอนุมตัแิละรับรองงบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วน
ของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงนิสดส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 และ ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับ
อนุญาตแล้ว 
                      ประธานแถลงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯไดจ้ดัท างบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสด ประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
ไดต้รวจสอบแลว้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่ถูกตอ้ง ครบถว้น และ
เพียงพอตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ตามรายละเอียดปรากฏอยูใ่นหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจ าปี 2560 
ของบริษทัฯ แลว้ โดยประธานไดม้อบหมายใหน้ายกิตติภตั สุทธิสมัพทัน์ รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการได้
ช้ีแจงรายละเอียดในงบการเงินใหผู้ถื้อหุน้ทราบ  
                      ไม่มีผูส้อบถามเพ่ิมเติม  ประธานจึงขอมติจากท่ีประชุม 
 
 



                       มีผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงอนุมติั    จ านวน  266,589,031  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
                                                    ไม่เห็นดว้ย      จ านวน                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
                                                     งดออกเสียง     จ านวน                     0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
                                                     บตัรเสีย            จ านวน                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

      ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยเสียงขา้งมากรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดง
การเปล่ียนแปลงในส่วนผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด  ประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560     
 วาระที ่ 4   พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2560 
      ประธานแถลงต่อท่ีประชุมวา่  คณะกรรมการบริษทัฯ  เห็นวา่บริษทัมีผลก าไรสุทธิส าหรับปี 2560 จ านวน 
443,442,664 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม จึงเห็นสมควรพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 
0.66 บาท เป็นเงิน 263,629,889.82 บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 59.45 ของก าไรสุทธิ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายของบริษทั และ
ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้หุน้ละ 0.36 บาท เป็นเงิน 143,798,121.72 บาท  ท่ีเหลือจ่ายหุน้ละ 0.30 บาท เป็นเงิน 
119,831,768.10 บาท และก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 และจ่ายเงิน
ปันผลในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 โดยจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจากก าไรของกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนซ่ึงไดรั้บ
ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลทั้งจ านวน ซ่ึงตามนโยบายของบริษทัในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะค านึงถึงผลประกอบการ
และผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ในระยะยาว โดยบริษทัฯ จะยงัคงมีเงินทุนหมนุเวยีนท่ีสามารถรองรับการเจริญเติบโตและ
การขยายตวัทางธุรกิจของบริษทัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง    
                       เม่ือไม่มีผูส้อบถามเพ่ิม ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2560 
                      มีผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงอนุมติั  จ านวน  266,602,031   เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
                                                  ไม่เห็นดว้ย     จ านวน                     0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
                                                    งดออกเสียง   จ านวน                      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
                                                    บตัรเสีย         จ านวน                      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
         ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมอนุมติั
การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560                         
วาระที ่ 5   พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  
      คณะกรรมการเห็นวา่กรรมการท่ีออกตามวาระ  คือ นายสุรศกัด์ิ โกสิยะจินดา , นางชวิดา ศรีแสงนาม และ   
นายกิตติภตั สุทธิสมัพทัน์ และเสนอขอใหก้ลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง 
                     คุณวิไล ศิริพูลเกียรติกุล ตวัแทนจากอาสาพิทกัษสิ์ทธ์ิผูถื้อหุ้น ไดส้อบถามถึงเร่ืองบริษทัฯมีนโยบายการตั้ง
กรรมการอิสระอยา่งไร และเสนอวา่วาระของกรรมการอิสระตามเกณฑ์อยูท่ี่ 9 ปี เพ่ือความโปร่งใส และกรรมการอิสระ
แต่ละท่านมีจุดเด่นอยา่งไรบา้ง ซ่ึงทางประธานกรรมการไดช้ี้แจงเร่ืองการแต่งตั้งกรรมการอิสระวา่ ทางบริษทัฯพิจารณา
ถึงคุณสมบติั ความเหมาะสม ตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยูแ่ลว้ และกรรมการอิสระแต่ละท่าน
มีความรู้ความช านาญและมีความเป็นอิสระ 
                     เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานจึงขอมติท่ีประชุม 
                     ประธานแถลงวา่ เร่ืองการแต่งตั้งกรรมการกลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ ขอเสนอแนะให้พิจารณากรรมการ
เป็นรายบุคคล  ท่ีประชุมเห็นวา่ควรจะพิจารณากรรมการท่ีออกตามวาระให้กลบัเขา้มาเป็นกรรมการทีละท่าน และขอมติ
จากท่ีประชุมดงัน้ี 



                      5.1 นายสุรศกัด์ิ  โกสิยะจินดา  
                      มีผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงอนุมติั  จ านวน 267,118,331  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.999963 
                                                   ไม่เห็นดว้ย    จ านวน               100  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.000037 
                                                    งดออกเสียง   จ านวน                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.000000 
                                                    บตัรเสีย         จ านวน                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.000000 
                      5.2 นางชวดิา  ศรีแสงนาม 
                      มีผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงอนุมติั  จ านวน 267,118,331  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.999963 
                                                   ไม่เห็นดว้ย    จ านวน               100  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.000037 
                                                    งดออกเสียง   จ านวน                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.000000 
                                                    บตัรเสีย         จ านวน                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.000000 
                      5.3 นายกิตติภตั สุทธิสมัพทัน์  
                       มีผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงอนุมติั  จ านวน 267,118,431  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
                                                    ไม่เห็นดว้ย  จ านวน                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
                                                     งดออกเสียง  จ านวน                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
                                                     บตัรเสีย        จ านวน                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
                      ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติด้วยเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมให้
กรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเขา้เป็นกรรมการเหมือนเดิมทีละท่าน                     
วาระที ่ 6   พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการปี 2561  
                      ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 ประธานแถลงว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนแก่
กรรมการและกรรมการตรวจสอบมีจ านวนรวม 3,700,000 บาทโดยเป็นค่าตอบแทนกรรมการในอตัราท่านละ 400,000 
บาทต่อปี และกรรมการตรวจสอบอีกในอตัราท่านละ 300,000 บาทต่อปี นอกเหนือจากการไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะ
ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัและค่าเบ้ียประชุมกรรมการคร้ังละ 10,000 บาทต่อคร้ังต่อท่านส าหรับการประชุม
คณะกรรมการบริษทัและอนุกรรมการ 
                         เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานจึงขอมติจากท่ีประชุม 
                         มีผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงอนุมติั  จ านวน 267,100,531  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.9933 
                                                    ไม่เห็นดว้ย      จ านวน            7,900  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0030 
                                                     งดออกเสียง     จ านวน           10,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0037 
                                                     บตัรเสีย           จ านวน                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
                        ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยเสียงขา้งมากอนุมติัให้จ่ายค่าตอบแทนประจ าปี 2561 ส าหรับกรรมการ 
และกรรมการตรวจสอบมีจ านวนรวม 3,700,000 บาท    โดยเป็นค่าตอบแทนกรรมการในอตัราท่านละ 400,000 บาทต่อปี 
และกรรมการตรวจสอบอีกในอตัราท่านละ 300,000 บาทต่อปี นอกเหนือจากการได้รับค่าตอบแทนในฐานะด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษัทและค่าเบ้ียประชุมกรรมการคร้ังละ 10,000 บาทต่อคร้ังต่อท่านส าหรับการประชุม
คณะกรรมการบริษทัและอนุกรรมการ 
             



วาระที ่ 7   พจิารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 
                        ประธานแถลงวา่คณะกรรมการเสนอใหท่ี้ประชุมแต่งตั้ง ดร.วรัิช อภิเมธีธ ารง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
1378 หรือ นายชยักรณ์ อุ่นปิติพงษา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3196 หรือ นายอภิรักษ ์ อติอนุวรรตน์ ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 5202  หรือ นายปรีชา สวน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6718 จากบริษทั ส านกังาน  ดร.วรัิช แอนด ์แอสโซ
ซิเอทส์ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2561 และก าหนดค่าสอบบญัชีปีละ 750,000 บาท ค่าสอบทานงบ
การเงินไตรมาสละ 250,000 บาท  และค่าตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุนเพ่ือประโยชน์
ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ฉบบัละ 30,000 บาท  ขอมติจากท่ีประชุม 
                        เม่ือไม่มีผูส้อบถามเพ่ิม ประธานจึงขอมติจากท่ีประชุม 
                       มีผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงอนุมติั  จ านวน 267,108,431   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.9963 
                                                   ไม่เห็นดว้ย     จ านวน                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
                                                    งดออกเสียง     จ านวน           10,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0037 
                                                    บตัรเสีย           จ านวน                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
                    ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยเสียงขา้งมากใหแ้ตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2561 
ตามท่ีประธานเสนอ 
วาระที ่ 8   เร่ืองอ่ืนๆ  
                       คุณสมบูรณ์ อุดมดิเรกฤกษ ์ ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามถึงเร่ืองเคร่ืองจกัรวา่มีการเพ่ิมข้ึนหรือมีการเปล่ียนแปลง
อยา่งไรบา้ง และบริษทัฯ มียอดขายการส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึนเพราะอะไร นายกิตติภตั สุทธิสมัพทัน์ รองประธานกรรมการและ
กรรมการผูจ้ดัการไดใ้ห ้ ดร. วรวศิว ์ วรีคเชนทร์ รองกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูช้ี้แจงถึงเร่ืองเคร่ืองจกัรท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
โดย ดร. วรวศิว ์ไดช้ี้แจงรายละเอียดวา่ บริษทัฯ ไดมี้การปรับปรุงเคร่ืองจกัรใหท้นัสมยัตลอดเวลาโดยจะมีการลงทุนเพ่ิม
ในเคร่ืองจกัรใหม่ๆและมีการขายเคร่ืองจกัรเก่าท่ีใชม้านานแลว้ออกไป และใหน้ายทศพล จินนัทเ์ดช รองกรรมการ
ผูจ้ดัการเป็นผูช้ี้แจงเร่ืองยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน โดยนายทศพล ไดช้ี้แจงถึงยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากบริษทัไดมี้การลงทุนเพ่ิม
ท าใหต้อ้งขยายฐานลูกคา้มากข้ึน  
                     คุณสมบูรณ์ อุดมดิเรกฤกษ ์ไดส้อบถามวา่ในช่วงปี 2557 ท่ีผา่นมาบริษทัมีผลขาดทุน แลว้เร่ิมมามีก าไรในปี 
2558 เพ่ิมข้ึนปี 2559 และเพ่ิมสูงข้ึนในปี 2560 มีสาเหตุมาจากอะไร นายกิตติภตั สุทธิสมัพทัน์ รองประธานกรรมการและ
กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูช้ี้แจงวา่เน่ืองจากราคาขายสินคา้มีการขยายตวัปรับสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อนๆ 
                    คุณมณีรัตน์ ผูถื้อหุน้ไดส้อบวา่แนวโนม้ธุรกิจในปี 2561 เป็นอยา่งไร นายกิตติภตั ไดใ้หน้ายทศพล ช้ีแจง 
และไดช้ี้แจงวา่ ทิศทางอุตสาหกรรมแผน่ฟิลม์ยงัมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
                     คุณสมบูรณ์ อุดมดิเรกฤกษ ์ ไดส้อบถามเพ่ิมเติมถึงแผน่ฟิลม์แต่ละชนิดท่ีบริษทัฯผลิตวา่ใชก้บังานประเภท
ใดบา้ง และบริษทัค านึงถึงเร่ือง Pollution ( มลพิษ ) ท่ีพลาสติกอาจท าลายส่ิงแวดลอ้มอยา่งไรบา้ง ซ่ึงทางนายทศพล 
จินนัทเ์ดช ไดเ้ป็นผูช้ี้แจงถึงคุณสมบติัแต่ละประเภทของผลิตภณัฑร์วมถึงการใชง้านของแผน่ฟิลม์แต่ละประภทใหผู้ถื้อ
หุน้ไดท้ราบ จากนั้น ดร.วรวศิว ์ ไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมวา่การผลิตพลาสติกใชพ้ลงังานนอ้ยกวา่บรรจุภณัฑจ์ากแกว้ โลหะ และ
สามารถ Recycle ( น ากลบัมาใชใ้หม่ )  ในรูปแบบต่างๆ ไดง่้ายกวา่ 
 
 
 



                  มีผูถื้อหุน้ไดส้อบถามเพ่ิมเติมถึงก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเพ่ิมข้ึนสูงในปี 2560 เม่ือเทียบกบัปี 2559 วา่เกิด
จากสาเหตุใด ซ่ึงนายกิตติภตั สุทธิสมัพทัน์  รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูช้ี้แจงวา่ก าไรจากอตัรา
แลกเปล่ียนมาจากการท่ีบริษทัฯ ไดมี้การท าสญัญาป้องกนัความเส่ียงไวล่้วงหนา้เพ่ือป้องกนัความผนัผวนของอตัรา
แลกเปล่ียน นอกจากนั้นไดมี้การสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบับตัรส่งเสริมการลงทุนท่ีบริษทัฯ มีการใชสิ้ทธิประโยชน์
ทางดา้นภาษีวา่มีการใชสิ้ทธิอยา่งไร ใชสิ้ทธิไดถึ้งเม่ือใด นายกิตติภตั สุทธิสมัพทัน์ ไดเ้ป็นผูช้ี้แจงถึงรายละเอียดเก่ียวกบั
สิทธิประโยชน์ดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบและไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมจนเป็นท่ีพอใจ 
 
                        ไม่มีผูส้อบถามเพ่ิมเติม 
 

ประธานกล่าวขอบคุณและกล่าวปิดประชุม  เลกิประชุมเวลา 10.30 น. 
       
      รับรองส าเนาถูกตอ้ง                                        ลงช่ือ         ณรงค ์ สุทธิสมัพทัน์    ประธานท่ีประชุม 
                                                                                ( นายณรงค ์ สุทธิสมัพทัน ์) 
 
 
(นายกิตติภตั   สุทธิสมัพทัน์)                                    ลงช่ือ           ทศพล จินนัทเ์ดช         เลขานุการ 
      รองประธานกรรมการ                                                     (นายทศพล   จินนัทเ์ดช) 

                         


